



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร ๐ ๕๖๒๖ ๔๒๘๒

ที่ นว ๐๖๓๒/พิเศษ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี

เรียน สาธารณสุขอำเภอตากลี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี ได้จัดตั้งชมรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานที่กำหนดไว้ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซึ่งในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ประเด็นข้อคำถาม EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ (๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใน EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี จึงขอดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี และขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายละเอียดตามบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

- ๑) อนุมัติให้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี
- ๒) อนุญาตประกาศเผยแพร่รายละเอียด โดย ประกาศเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี <https://www.sasuktanli.com/>

(นายไพศาล พวงสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ/อนุญาต

- อนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว

- เห็นควรดำเนินการประกาศเผยแพร่ ฯ

(นายสุเมธ มั่นมี)

สาธารณสุขอำเภอชุมแสง

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอตากลี